



# ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

## โครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรัฐสุภัททิย์ สู่มืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรัฐสุภัททิย์ สู่มืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาประเทศและแสดงความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ และเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการนำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง สู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรัฐสุภัททิย์ สู่มืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ขึ้น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกุล รองนายกเทศมนตรี ,นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี ,นายชาคร โอัยศุภย์ ปลัดเทศบาล ,นางเตือนจิต จงครองปลัดเทศบาล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ,นางปิยะนาถ กลิ่นภักดี หัวหน้างานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการไว้ในแผนการดำเนินงานระยะปานกลาง ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ได้แก่ โครงการพลิกถูก พลิกโลก /โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ /โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ/เพิ่มพื้นที่สีเขียว/สนับสนุนจักรยาน Road Map จักรยาน/จัดทำเลนจักรยาน/จัดทำสถานีจักรยาน /จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมศูนย์เตือนภัยพิบัติ/จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภัยพิบัติ/โครงการลดการใช้พลังงานในองค์กร โดยมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานใช้จักรยานเป็นพาหนะ แทนการใช้รถยนต์ และจักรยานยนต์ เพื่อให้สุขภาพของร่างกายแข็งแรง เป็นการลดใช้พลังงาน ลดปัญหามลพิษทางอากาศ บรรเทาปัญหาการจราจร ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว และช่วยโลกลดปัญหาภาวะโลกร้อน และลดการเกิดภัยพิบัติ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ หรือมนุษย์ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมา ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วม การเกิดพายุ การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้กำหนดโครงการที่สามารถตอบสนอง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนรับทราบ การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการนำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง สู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรัฐสุภัททิย์ สู่มืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพกิจกรรม







นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ  
ผู้เขียน  
๑๑ เมษายน ๒๕๕๙